

CHỈ THỊ**về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
trong sinh hoạt, công tác**

Thời gian qua, việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “*Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay*” và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “*Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh*” nhìn chung được các cấp, các ngành trong tỉnh tích cực triển khai và đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, trên thực tế, tình hình lãng phí trong sinh hoạt, công tác vẫn còn xảy ra khá phổ biến, dư luận không đồng tình, thậm chí bất bình, nhất là trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội tỉnh nhà và đời sống nhân dân nói chung còn nhiều khó khăn.

Để tạo sự chuyển biến thực sự rõ rệt về vấn đề này, chấp hành Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Thông qua nhiều hình thức phù hợp, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục làm cho mọi tổ chức và cá nhân nhận thức đúng đắn và tự giác thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xem đây là việc làm thường xuyên hàng ngày của mọi người và trở thành một trong những nội dung sinh hoạt, kiểm điểm hàng tháng của chi bộ, cơ quan, đơn vị.

2. Từng ngành, từng cơ quan, đơn vị tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong ngành, cơ quan, đơn vị trong thời gian qua, trên cơ sở đó biểu dương những tập thể và cá nhân làm tốt; đồng thời tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung những quy định phù hợp với đặc điểm, tình hình cụ thể từng nơi để tiếp tục triển khai thực hiện với mức độ phấn đấu cao hơn.

3. Tiếp tục đẩy mạnh và đưa phong trào “*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa*” đi vào chiều sâu, trong đó chú ý phát động mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang theo hướng lành mạnh, tiết kiệm, chống lợi dụng việc cưới, việc tang để vụ

lợi, bài trừ hủ tục, mê tín, dị đoan, chấp hành nghiêm chỉnh Nghị định số 105/2012/NĐ-CP, ngày 17/12/2012 của Chính phủ về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức và Thông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL, ngày 21/01/2011 của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Các đồng chí lãnh đạo, quản lý các cấp phải nêu gương thực hiện, xem đây là một trong những tiêu chí đánh giá cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; đồng thời phê bình và xử lý nghiêm khắc những cán bộ, đảng viên vi phạm.

4. Việc tổ chức các ngày kỷ niệm lịch sử phải hết sức chặt chẽ, tiết kiệm, chống phô trương, hình thức, chủ yếu làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, sinh hoạt nội bộ, đồng thời đẩy lên mạnh mẽ, sâu rộng phong trào thi đua bằng những việc làm cụ thể, có hiệu quả thiết thực trong tất cả các cơ quan, đơn vị, các địa bàn dân cư nhằm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, giải quyết những nhu cầu bức xúc trong cuộc sống của nhân dân, xây dựng bộ mặt đô thị, nông thôn và thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, hỗ trợ người nghèo, vùng nghèo... Đối với những năm tròn, năm chẵn, ngoài nội dung trên, có thể tổ chức họp mặt nhưng phải với tinh thần thiết thực, thực sự tiết kiệm, gọn nhẹ.

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố rà soát lại nội dung và hình thức tổ chức các lễ hội để có sự điều chỉnh phù hợp, bảo đảm văn minh, lành mạnh, tiết kiệm, an toàn; tăng cường kiểm tra và xử lý kịp thời, nghiêm túc những địa phương có sai phạm trong tổ chức lễ hội.

Từ nay, tại các lễ cắt băng khánh thành, động thổ, khai trương công trình... ở tỉnh nếu thấy thực sự cần thiết thì Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ trao đổi thống nhất cử 01 đồng chí thay mặt lãnh đạo tỉnh tham dự.

5. Tiếp tục cải tiến và nâng cao chất lượng các cuộc hội nghị. Nội dung các cuộc họp phải được chuẩn bị thật chu đáo, gọn, rõ ràng và phải gửi trước để đại biểu nghiên cứu; không đọc lại nguyên văn báo cáo tại hội nghị mà chỉ trình bày báo cáo tóm tắt hoặc nêu những nội dung trọng tâm, những vấn đề quan trọng còn ý kiến khác nhau để tập trung thảo luận, tranh luận; ý kiến phát biểu phải ngắn, gọn, rõ ràng, trực tiếp đi vào trọng tâm, không kể lể dài dòng. Thành phần tham dự hội nghị phải thật thiết thực. Chỉ tổ chức hội nghị khi thật cần thiết, tăng cường đi cơ sở, trực tiếp nghe và xử lý công việc tại cơ sở. Việc tổ chức làm việc tại cơ sở cũng phải được tiến hành hết sức thiết thực, coi trọng hiệu quả. Tăng cường tổ chức các hội nghị trực tuyến (trừ những lĩnh vực có nội dung cơ mật).

6. Sử dụng có hiệu quả quỹ thời gian làm việc. Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 27-CT/TU, ngày 01/10/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc nâng cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, ý thức chấp hành của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Giờ giấc làm việc phải được mọi cán bộ, công chức, viên chức chấp hành nghiêm túc, triệt để khắc phục tình trạng đi muộn về sớm. Mỗi đơn vị, tập thể và cá nhân phải được giao nhiệm vụ thật rõ ràng, cụ thể, có mốc thời gian hoàn thành và lấy đó làm một trong những cơ sở quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng tháng và cuối năm.

Các đồng chí cán bộ có nhu cầu tham quan, học tập kinh nghiệm nước ngoài phải được Thường trực Tỉnh ủy hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý theo quy chế phân cấp quản lý cán bộ khi xét thấy thật cần thiết và phù hợp, với chi phí hết sức tiết kiệm, đúng chế độ quy định; mỗi đồng chí đi nước ngoài không quá 02 lần trong 01 năm (trừ trường hợp đặc biệt) và không tổ chức từ 02 đồng chí cán bộ chủ chốt trở lên trong cùng một cơ quan, đơn vị, địa phương cùng đi trong một đoàn. Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của địa phương không tham gia các đoàn của các doanh nghiệp đi nước ngoài hoặc được doanh nghiệp nước ngoài mời đích danh. Không sử dụng ngân sách của tỉnh để đi nước ngoài tham quan, du lịch.

7. Tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013 và kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2013) phải bảo đảm thiết thực, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và hướng về cơ sở. Chú trọng việc thăm hỏi, động viên, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần các gia đình chính sách, cán bộ lão thành cách mạng; người nghèo, neo đơn; đồng bào dân tộc thiểu số; nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu; các đơn vị lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới, hải đảo; các lực lượng quản lý và bảo vệ rừng; giáo viên và cán bộ y tế ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số... Không tổ chức các đoàn đến các cơ quan chúc Tết lẫn nhau. Nghiêm cấm mọi hình thức tặng quà Tết cho cấp trên. Không sử dụng tiền, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động trong dịp Tết và Xuân Quý Tỵ 2013.

Tăng cường các lực lượng bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, hết sức chú ý phòng, chống cháy nổ, tai nạn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm. Chuẩn bị tốt lượng hàng hóa cần thiết, tăng cường quản lý giá cả phục vụ tốt nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của nhân dân.

8. Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các ban cán sự Đảng, đảng đoàn, trước hết là các đồng chí bí thư cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải gương mẫu thực hiện và chịu trách nhiệm lãnh đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình; định kỳ 6 tháng một lần, báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh ủy để theo dõi, chỉ đạo.

Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy theo dõi, nắm bắt tình hình và kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị này; báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy 6 tháng một lần, trước mắt là kết quả đón Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013./.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Văn phòng Trung ương Đảng + T78;
- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh;
- Các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc;
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ**

(đã ký và đóng dấu)

Huỳnh Văn Tí